



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28-30 เมษายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน (28 เม.ย. 61)	สมุนไพรมอแสง -เสนอข่าว นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย กล่าวว่า สธ.ควรเปิดเผยผลการศึกษาทางวิชาการของสมุนไพรมอแสงให้ชัดเจน ว่ามีส่วนผสมอะไร ปริมาณเท่าไร สารที่จะออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งได้ต้องมีปริมาณเท่าไร เพราะกลุ่มคนรักมอแสงมีการอ้างผลวิจัยของกระถินพิมานซึ่งเป็นส่วนผสมในสมุนไพรมอแสงว่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน และหากมีผลทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ก็ต้องระบุผลการศึกษาให้ชัดเจน ส่วนที่มอแสงให้สัมภาษณ์ว่าได้มีการทดลองในมนุษย์และมีผู้เสียชีวิต 3-5 ร้อยคน แสดงว่าเป็นการวิจัยในมนุษย์ แม้ผู้ป่วยจะอยู่ระยะสุดท้าย แต่ต้องมีกติกาคควบคุม ซึ่งสธ.มีคณะกรรมการจริยธรรมคุ้มครองการทดลองในมนุษย์อยู่แล้ว มอแสงซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้าน ก็ควรมีจริยธรรม จรรยาบรรณในเรื่องนี้ด้วย
ข่าวสด (28 เม.ย. 61)	-เสนอข่าว ผู้ป่วยมะเร็งยังไปลงทะเบียนขอรับยาจนสิ้นโรงพักเมืองปราจีน ส่วนมากระบุว่าไม่ทางเลือกก็ต้องลองดู โดยเดือนนี้มีกำหนดแจกสมุนไพรมอแสงให้กับผู้ป่วยกว่า 40,000 คน ในวันที่ 5-6 พ.ค. นอกจากนี้ ยังมีการประกาศให้ผู้ป่วยทราบวิธีกินยา ข้อระมัดระวังด้านอาหาร-เครื่องดื่ม อาการข้างเคียงหลังกินสมุนไพรมอแสง และเมื่อกินสมุนไพรมอแสงไปแล้ว 3 วัน หากมีอาการอาเจียนหรือผมร่วงใหม่ ให้หยุดกินประมาณ 2 วัน และค่อยกินอีกครั้ง อาหารที่ห้ามกิน คือ อาหารหมักดอง อาหารปิ้ง-ย่าง อาหารทอด อาหารทะเลที่มีคอเลสเตอรอลสูง น้ำอัดลม ของมันเมา เหล้า และบุหรี
ข่าวสด (28 เม.ย. 61)	-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าว ปัจจุบันยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นยารักษาโรคโดยเฉพาะ แต่ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยสมุนไพรมอแสงที่มีแนวโน้มพัฒนาเป็นสูตรยั้งมะเร็งได้ 3 ชนิด คือ สูตร N 040 ตำรายาจากภาคเหนือ ยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูก เบื้องต้นพบว่ามีผลยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้ จึงมีการศึกษาต่อไปในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ ขออย่าว่าขณะนี้สมุนไพรมอแสงต่าง ๆ ที่รักษามะเร็งยังไม่มีการขึ้นทะเบียน ดังนั้น อยากรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน หรือใช้แพทย์แผนไทยร่วมกัน โดยสิ่งสำคัญต้องปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันที่รักษา และได้รับความยินยอมจากแพทย์แผนปัจจุบันก่อน
สวท. ทีวีช่อง TNN24 มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว (30เม.ย.61)	
เดลินิวส์ ไทยรัฐ (29เม.ย.61)	-เสนอข่าว นายพงษ์ศักดิ์ อวิยานนท์ เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย นายพีระ อธิปธรรมวาริ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมบ้านพักของนายแสงชัย แผลเลิศระกูล หรือ "มอแสง" ที่จ.ปราจีนบุรี นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ผลการทดลองในหลอดทดลองที่พบว่าฤทธิ์ของสมุนไพรมอแสงไม่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้นั้น เป็นวิธีที่ผิดหลักการแพทย์แผนไทย ตัวสมุนไพรมอแสงชิ้นหนึ่งเห็นเนื้อขาวเย็นได้มีสรรพคุณในการแก้ร้อนชื้น เมื่อนำเนื้อสดที่ขึ้นจะมีสารต้านอนุมูลอิสระ ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานได้มากขึ้น ซึ่งชิ้นเนื้อขาวเย็นได้มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ 7 ชนิด ที่ได้ผลมากคือมะเร็งเต้านม และมะเร็งปอด การวิจัยเรื่องการฆ่าเซลล์มะเร็งนั้นผิดวัตถุประสงค์ เพราะศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นการยับยั้งและปรับองค์รวมธาตุทั้ง 4 ให้สมดุลไม่กำเริบ เมื่อร่างกายทำงานได้ดีขึ้น ก็จะสามารถต่อสู้กับการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งได้ ส่วนในแพทย์แผนปัจจุบันจะฆ่าเซลล์มะเร็งเป็นคนละแนวทางกัน
ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ (30 เม.ย.61)	ส่วนที่บ้านมอแสงยังคงมีการผลิตยาและบรรจุของละ 10 เม็ด เพื่อแจกให้กับผู้ป่วยมะเร็ง มีกำหนดแจกวันที่ 5 พ.ค. เวลา 16.00 น. จากการตรวจสอบยอดผู้ป่วยที่ไปลงทะเบียนที่ประจำจนถึงช่วงเที่ยงวันที่ 28 เม.ย. มีทั้งสิ้น 19,605 คน -เสนอข่าว นายแสงชัย กล่าวขอบคุณแพทย์แผนไทย, ผอ.สถาบันมะเร็ง ที่บอกว่าสมุนไพรมอแสงตัวสามารถนี้กินได้ ไม่มีพิษ ทำให้สุขภาพดี ซึ่งที่จริงสมุนไพรมอแสงไทยฆ่าเซลล์มะเร็งได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ แต่จะไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปรับโครงสร้างของร่างกาย โครงสร้างของเลือด ส่วนข่าวที่ระบุว่าตนมีการทดลองยาในครั้งแรก ๆ มีผู้ป่วยตาย 300-500 รายนั้น เป็นการสื่อสารที่ผิด ช่วงแรกได้นำไปใช้รักษาสุนัขจรจัดเป็นแผลเน่าเรื้อรังก็ได้ผลดี ต่อมาแจกยาให้เพื่อนและคนใกล้ชิดป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ส่วนใหญ่อาการดีขึ้น และมีการบอกต่อแบบปากต่อปากจนคนแห่มารักษากลายเป็นข่าว

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (29เม.ย.61)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์มุมมอง กฎหมาย โดยสมผล ตระกูลรุ่ง (30 เม.ย.61)</p>	<p>ใหญ่ ช่วงปี 2548-2549 ได้มีการทดลองอย่างจริงจัง โดยนำไปให้ผู้ป่วยที่หมดหวัง ลูกไม่ไหวแล้วไม่ต่ำกว่าพันคน พบอาการดีขึ้นเกินครึ่ง อีกครึ่งหนึ่งอยู่อีกเดือน- 2 เดือนเสียชีวิต ถือว่าปกติ</p> <p>สำหรับการแจกยาเดือนต่อไป อยากให้ทุกคนทำหน้าที่สื่อถึงสถาบันมะเร็ง ว่า พร้อมทั้งจะมากินควบคู่กับการรักษา และนำไปตอบรับมา แต่อยู่ระหว่างตัดสินใจ ขอแจกเดือนนี้ก่อน ถ้าคนกินมีปัญหา หน่วยงานยังมีปัญหา อาจจะให้เฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่สื่อถึงสถาบันมะเร็งว่ายินยอม</p> <p>ส่วนที่ สภ.เมืองปราจีนบุรี มีประชาชนเดินทางมาลงประจำวันทั้งผู้ป่วยเก่า-ใหม่ มากกว่า 25,000 คน และจากการสอบถามเรื่องผลวิจัยที่พบว่าสมุนไพรหอมแสงไม่สามารถยับยั้งหรือฆ่าเซลล์มะเร็งได้ พบว่าผู้ป่วยและญาติไม่สนใจผลวิจัย ส่วนใหญ่อ้างว่าเป็นอีกทางเลือกหรือหนทางสุดท้ายของชีวิต</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึงกรณีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เก็บตัวอย่างสูตรสมุนไพรของ นายแสงชัยไปทดสอบประสิทธิภาพการทำลายเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง พบว่าไม่มีผลในการฆ่าเซลล์มะเร็ง เพียงแต่ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และไม่มีอันตราย จึงไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ป่วย</p> <p>ซึ่งในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายศึกษาวิจัยสมุนไพรที่มีแนวโน้มพัฒนาเป็นสูตรยั้งมะเร็ง ได้แก่ 1.สูตรเอ็น 040 ที่เป็นตำรายาจากภาคเหนือ ยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูก 2.สูตรเบญจอำมฤตย์ ยับยั้งมะเร็งตับ และ 3.สูตรวัดคำประมง ยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม แต่ทั้งหมดอยู่ในระหว่างการทดลอง ยังมีอีกหลายขั้นตอนและต้องใช้เวลาาน ขณะที่หมอพื้นบ้านเป็นคนในท้องถิ่น มีความใกล้ชิดและเข้าถึงผู้ป่วยได้ง่าย เมื่อมีการบอกกันปากต่อปากจึงทำให้น่าเชื่อถือ และบางคนกินแล้วรู้สึกมีเรี่ยวแรง จึงคิดว่าหาย แต่อาจมีผลข้างเคียงอื่น ๆ ตามมา</p> <p>ดังนั้น รพ.ต้องสั่งปรับงานวิจัยสมุนไพร และเพิ่มการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องยาสมุนไพรอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเสริมผลดีคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน หากได้ผลจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน และช่วยฟื้นศรัทธาต่อสธ.ได้</p> <p>-กล่าวถึงการนำสมุนไพรหอมแสงไปตรวจวิเคราะห์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ว่าไม่เป็นธรรมกับหอมแสง การใช้วิชาทางการแพทย์ที่ยึดติดกับวิทยาศาสตร์ โดยไม่นำผลที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ป่วยที่รับการรักษามาพิจารณาตัดสิน เป็นวิธีการที่ผิด พื้นฐานแนวทางการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันต่างกับการแพทย์แผนไทย การให้แพทย์แผนปัจจุบันควบคุมชี้ขาดยาสมุนไพร จึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ทำให้แพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกไม่มีโอกาสเติบโตและพัฒนา</p> <p>กรมการแพทย์แผนไทยฯ ไม่ได้ทำหน้าที่พัฒนาแพทย์แผนไทย เพราะติดยึดกับความคิดแบบตะวันตก การรักษาพยาบาลภายใต้กฎหมายถูกผูกขาดไว้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาแพทย์จากสถาบันการศึกษา คนที่ค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นหมอพื้นบ้านไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลผู้ป่วย เพราะไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ การแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทย จึงถูกทำลายโดยกฎหมาย โดยผู้บริหารที่ยึดมั่นถ้อยมั่นกับกระบวนการรักษาตามอย่างแพทย์ตะวันตก</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด สยามกีฬา แนวหน้า คมชัดลึก (28 เม.ย. 61)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ (28 เม.ย 61)</p>	<p>เมจิกสกิน</p> <p>-เสนอข่าว เมย์-พิชญานฎ แพท-ณปภา ออฟฟี่ แม็กซิม และหญิงแยม พีริเซ็นเตอร์รีวิวสินค้าในเครือบริษัท เมจิกสกิน เข้าพบ พล.ต.อ. วีระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน คดีเมจิก สกิน เพื่อให้ถ้อยคำในฐานะพยาน ระบุว่ายินดีให้ความร่วมมือทุกอย่าง และก่อนรับรีวิวผลิตภัณฑ์ได้ทดลองใช้สินค้าก่อนจริง</p> <p>นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สจจ.สงขลา เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สจจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บ. เมจิก สกิน ในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา และ อ.หาดใหญ่ 10 แห่ง พบการจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ถูกต้อง 4 แห่ง และพบผลิตภัณฑ์ บ. เมจิก สกิน 2 แห่ง ได้ยึดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง และแจ้งหน่วยงานเครือข่ายตรวจสอบสถานที่จำหน่าย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล สธ. เปิดเผยว่า ได้พูดคุยกับ นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการ อย. หลังดำเนินคดีกับผู้ประกอบการ บ.เมจิกสกิน โดยกำชับให้ อย.ทำงานเชิงรุกมากขึ้น ขณะที่ อย.ได้ออกประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ระบุว่า สจจ.ชลบุรีสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารจากสถานที่จำหน่ายและบรรจุอาหาร จ.ชลบุรี ผลปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์ Lyn FS-Three ชนิดกล่องละ 10 แคปซูล ตรวจพบยาแผนปัจจุบันบิซาโคดิล และผลิตภัณฑ์ Lyn Block Burn Brake Build ขนาดบรรจุกล่องละ 10 แคปซูล ตรวจพบ ไซบูทรา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ มติชน สยามกีฬา (29เม.ย.61)</p>	<p>มีน ผลิตรภัณฑ์ทั้ง 2 รายการจึงเป็นอาหารที่มีลึ่งน่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ได้ออกหมายเรียกดารารเพิ่มเติมนอีก 3 คน เป็นลอตที่ 2 ประกอบด้วย กุ๊บกิ๊บ มาร์กี้ และนายภัสสรกรณ์ สามีมาร์กี้ ส่วนบ.เมจิกสกินจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการสอบปากคำของพยาน โดยสายป่าน-อภิญญา พร้อมผู้จัดการส่วนตัว ได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจต่อจากดารานักแสดง 4 คนที่เข้าให้ปากคำไปแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหา แต่หากตรวจสอบพบว่ามีคามผิดตามพ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ร.บ.อาหาร และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการตามกฎหมายแน่นอน</p> <p>ด้าน สายป่าน กล่าวว่า ไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงหรือเอาเปรียบผู้บริโภค ได้ลงรับประทานผลิตรภัณฑ์จริงก่อนโพสต์รีวิวประมาณ 2 สัปดาห์ และไม่ทราบเรื่องการสวม อย. หรือใช้ อย. ปลอม เพราะได้ตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์อยู่. แล้วขึ้นว่าผลิตรภัณฑ์มีอยู่จริง</p>
<p>ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์ แนวหน้า สยามรัฐ ไทย โพสต์ (30 เม.ย.61)</p>	<p>-เสนอข่าว พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เดือนประชาชนห้ามจำหน่ายผลิตรภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักที่มีสารอันตรายเด็ดขาด หลังพบผู้เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันเพิ่มอีกหลายราย และยังพบว่ามีกรณีการดำเนินรายการรีวิวลินค้าดังกล่าวโดยนาย กสิทธิ์ วรชิตัน (หญิงย้าย) นพ.ปิยะพงษ์ โทวิไลลักษณ์ (หมอบอนด์) ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม และน.ส.ปวีณา นามสงคราม ภรรยาหมอบอนด์ มีการบรรยายสรรพคุณของอาหารเสริมดังกล่าวให้ดูน่าเชื่อถือเจ้าหน้าที่ได้เรียกตัวนพ.ปิยะพงษ์และน.ส.ปวีณาเข้ามา สอบปากคำในวันที่ 11 พ.ค.ต่อไป</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (30 เม.ย.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นายจากร ตันทสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กสทช.ได้ประชุมร่วมกับ อย. และสคบ. ททางป้องกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่โฆษณาผลิตรภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม กรณีการมีเนื้อโฆษณาในช่องทีวีมากเกินไป ผู้บริโภครู้สึกโดนเอาเปรียบ ต้องขอหารือบอร์ดและฝ่ายกฎหมายเรื่องช่องทางดำเนินการ เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์การโฆษณา ส่วนการโฆษณาผลิตรภัณฑ์ต่าง ๆ ทางออนไลน์ เป็นกรอบอำนาจของ ก.ดีอี หากได้รับแจ้งว่ามีการโฆษณาไม่เหมาะสม จะแจ้งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ระงับการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวต่อไป</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (28 เม.ย. 61)</p>	<p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความว่า กรณีเมจิกสกิน มีการตั้งคำถามว่าหน่วยงานที่น่าจะมีส่วนรับผิดชอบดูแล ได้แก่ อย. สคบ. และกสทช. ได้ทำหน้าที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่คนส่วนใหญ่คาดหวังหรือไม่ และจะมีหลักประกันใดทำให้คนไทยมั่นใจได้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้โอกาสนี้จัดทำมาตรการป้องปราม ป้องกันไม่ให้คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดใช้ช่องโหว่ของกฎหมายสร้างความเสียหาย ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตประชาชนซ้ำอีก ทั้งนี้ บางหน่วยงานถูกมองว่าไม่ได้ปฏิบัติภารกิจเต็มที่ มีการการปิดความรับผิดชอบโดยอ้างว่าบุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือการกระทำความผิดอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ฯลฯ ทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องที่ต้องครุ่นหน่วยงานรัฐต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เห็นผลโดยเร็วที่สุด</p>
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา (28 เม.ย. 61)</p>	<p>-เสนอรายงานพิเศษ เรื่อง บทเรียน“เมจิกสกิน” อย่าเชื่อแค่มี่ เลขอย. อย่าเชื่อแค่อารารีวิว โดย ภก.สมชาย ปรีชาทวี กิจ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยเกี่ยวกับการเข้าจับกุมเครือข่ายเมจิกสกิน ว่า อย.มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการโฆษณาตามสื่อต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์ วิทยุ หรือเว็บไซต์ แต่ในช่วงหลังผู้ประกอบการระมัดระวังและตรวจสอบมากขึ้น เช่น โทร.สอบถามว่าเป็นลูกค้ำจริงหรือไม่ สำหรับกรณีการรีวิวลิตรภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายการโฆษณา อย. ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังต้นสังกัดของดารานักแสดง นักร้อง พิธีกร เน็ตไอดอล ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2560 ให้ระมัดระวังในการรีวิวลินค้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอย. ไม่ให้มีการโฆษณาเกินจริง และต้องมีวิจารณ์ญาณในการโฆษณา ดังนั้น หากมีการฝ่าฝืนจะอ้างว่าไม่ได้รับเงินหรือผลตอบแทนไม่ได้ หรือหากระบุว่าไม่ทราบที่ใช้เลข อย.ปลอม ก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีคามผิด ผู้โฆษณาจะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ได้มีการคุยกันในการทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยมีวิธีให้ผู้บริโภคตรวจสอบฉลากได้ง่ายและแม่นยำ เช่น การทำคิวอาร์โค้ดติดที่ตัวผลิตรภัณฑ์</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า5 (29 เม.ย.61)</p>	<p>-กล่าวถึงกรณี นพ.วันชัย สัตยาวิฑูพิพงศ์ เลขาธิการ อย. แลงมาตรการเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบผลิตรภัณฑ์ ว่า ขอให้เป็นเชิงรุกจริง ๆ ไม่ใช่แค่อนุมัติเลขทะเบียน อย. แล้วปล่อยให้ประชาชนซึ่งขาดความรู้ความชำนาญต้องตรวจสอบเพื่อดูแลความปลอดภัยของตัวเอง และว่า อย.เป็นองค์กรล้าสมัย เห็นได้จากระบบคิด ที่ระบุว่าที่ผ่านมามีผู้ประกอบการทำผิดแค่ 1 เปอร์เซนต์ จึงไม่ใช้มาตรการเข้มงวด เพราะเกรงจะกระทบผู้ประกอบการที่ดีอีก 99 เปอร์เซนต์ แต่เรื่องนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ จึงไม่ควรผิดพลาด และที่สำคัญการปล่อยให้มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ (29เม.ย.61)</p>	<p>การทำผิดเพียง 1 ราย จะส่งผลร้ายแรงยิ่งกว่าใช้มาตรการที่เข้มงวด เพราะผู้บริโภคจะไม่เชื่อมั่นในสินค้าที่มี อย. ทั้งหมด</p> <p>สำหรับดาราที่เกี่ยวข้อง อ้างว่าตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วไม่มีปัญหาจึงรีบรีว ถ้ามีการตรวจสอบจริงต้องรู้ตั้งแต่แรก และทดลองใช้แค่ 1-2 ครั้ง แต่กลับโฆษณาเกินจริง ขอให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ดำเนินการตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อให้เป็นแบบอย่างและรู้สึกเข็ดหลาบ</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณีดาราที่รีวสินค้า.เมจิกสกินและในเครือ ระบุว่าได้ตรวจสอบระดับหนึ่งว่าผ่าน อย. แล้ว แต่ไม่ทราบเป็นอย.ปลอม ว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาของผู้บริโภคหรือผู้รีว ซึ่ง ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า การได้เลข อย. ทำให้ทราบว่าได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนกับอย. มีสูตร ส่วนประกอบตามหลักเกณฑ์ ไม่มีสารห้ามใช้ จากนั้น อย.จะสุ่มตรวจภายหลัง หากพบผู้ผลิตตั้งใจไม่ทำตามกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามฉลากตามที่จดทะเบียน ก็จะเพิกถอน ซึ่งเมื่อค้นในเว็บภายหลังก็จะทราบว่าถูกเพิกถอนแล้ว ขณะที่ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุว่า อย.ควรยกเลิกการจดทะเบียนอนุญาตผลิตผ่านระบบออนไลน์ ให้ไปจดทะเบียนโดยตรงกับหน่วยงาน เพื่อยืนยันตัวผู้ผลิต และสถานที่ผลิตเป็นไปตามที่ระบุหรือไม่</p> <p>ทั้งนี้ อย.เป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีนำมาชื่นชมในรายการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่าสามารถลดเวลาการขออนุญาตให้เร็วขึ้น และพยายามเร่งตรวจสอบเมื่อพบการทำผิดก็ดำเนินการ ซึ่งควรรักษาไว้และทำให้ดียิ่งขึ้น แต่ก็ต้องอุดช่องว่าง ป้องกันการฉวยจังหวะที่ยังไม่ถึงขั้นการตรวจสอบกระทำผิด เพราะแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นความเสี่ยงของผู้บริโภค</p>
<p>ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1 (30 เม.ย.61)</p>	<p>-เสนอบทความ จากคดีเมจิก สกิน ทำให้มีคำถามว่าที่ผ่านมา อย.เอาจริงมากน้อยแค่ไหน โดย น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มีการรับจดทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย ซึ่งเมื่อไปตรวจสอบจะพบว่าเครื่องสำอางที่จดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ลบลวงถึง 90% ในอนาคต อย.น่าจะทำการระบบสำหรับผู้จดทะเบียนให้รัดกุมมากขึ้น การเปิดรับจดทะเบียนแต่ต้นทางเป็นช่องโหว่ใหญ่ให้ผู้ตั้งใจขายผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพไปจดทะเบียน วิธีหนึ่งที่สามารถลดปัญหาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผิดกฎหมายคือยกเลิกจดทะเบียนขออนุญาตผลิตเครื่องสำอางออนไลน์ ให้จดทะเบียนโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าใครเป็นผู้ผลิต และสถานที่ผลิตเป็นไปตามที่ระบุหรือไม่ ทั้งนี้ การมีเครื่องหมายอย.บนบรรจุภัณฑ์ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นปลอดภัย เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายนำเครื่องหมายอย.ของสินค้าอื่นไปแอบอ้าง ผู้บริโภคควรป้องกันปัญหาด้วยการตรวจสอบในเว็บไซต์ของอย.</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ บทบรรณาธิการ (30 เม.ย.61)</p>	<p>-กล่าวว่า การจดทะเบียนขออนุญาตผลิตเครื่องสำอางออนไลน์มีปัญหาเรื่องการยืนยันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง เพราะเป็นเพียงการแจ้งข้อมูลชื่อ ส่วนประกอบ สารประกอบเท่านั้น ไม่ได้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนอนุญาต และมีข้อมูลว่า เมื่อตรวจสอบสถานที่ผลิตตามที่แต่ละบริษัทยื่นจดทะเบียน พบว่า 90% ไม่มีสถานที่ผลิตจริงที่ยื่นไว้ หลายแห่งเป็นเพียงบ้านพักอาศัยเท่านั้น สะท้อนถึงรัฐบาลว่า ต้องแก้ปัญหาที่อย.ประสบอยู่อย่างเร่งด่วน ไม่ให้คนไทยต้องอยู่กับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ด้อยคุณภาพ ที่อาจจะทำให้เจ็บป่วย และส่งผลให้สูญเสียตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพในอาเซียน</p>
<p>มติชน คอลัมน์ เดินหน้าชน (30 เม.ย.61)</p>	<p>-กล่าวว่า กรณีเมจิก สกิน คงไม่ใช่กรณีสุดท้าย หากตรวจสอบน่าจะยังเจออีกมาก ต้องประสานกำลังปราบปรามของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างจริงจัง และประชาชนต้องคอยเป็นหูเป็นตาอีกทาง ขณะที่อย.ก็ต้องทบทวนมาตรการเพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในตรา อย. เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องติดสินใจเองว่าตรา อย.เป็นของจริงหรือของปลอม</p>
<p>M2F คอลัมน์ M2F TALK (30 เม.ย.61)</p>	<p>-กล่าวว่า อย.ทำงานอ่อนแอและงุ่มง่าม ไม่ทันความเคลื่อนไหวของตลาดอาหารเสริม และเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ดาราโดยตรงที่ต้องตรวจสอบตรา อย. เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของอย. แต่ปล่อยให้มีการขายจำนวนมาก เมื่อเกิดเรื่อง อย.ก็ต้องรับผิดชอบด้วย</p>
<p>ไทยโพสต์ (30 เม.ย.61)</p>	<p>-เสนอรายงานพิเศษ ว่า การทลายสินค้าในเครือเมจิกสกินครั้งนี้ เป็นบทเรียนให้กับเหล่าดารานักแสดงที่ไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดตามมากับผู้บริโภค ว่าจะต้องมีสำนักต่อสังคมมากกว่าที่เป็นอยู่</p>
<p>เดลินิวส์ สก๊อปหน้า 1 (30 เม.ย.61)</p>	<p>-เสนอบทความว่า ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องสำอาง-อาหารเสริมปลอมเครื่องหมาย อย. มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ประชาชนที่ถูกหลอกให้ขายสินค้า อีกกลุ่มคือ ประชาชนที่ถูกหลอกให้ซื้อสินค้า หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องเร่งช่วยเหลือให้ได้รับการเยียวยาหรือชดใช้โดยด่วนด้วย ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>- ทรนายนรณรงค์ แก้วเพ็ชร ประธานเครือข่ายรณรงค์ทางคืนความยุติธรรมในสังคม กล่าวว่า กรณีดังกล่าวประชาชนสามารถฟ้องร้องได้ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ บริษัทที่กระทำผิดและตัวแทนจำหน่ายที่เอาสินค้ามาจำหน่ายให้ อีกกลุ่มคือ ผู้ที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้สินค้าที่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ รวมถึงบางคนที่ร่วมช่วยบริษัทในการจัดจำหน่ายจะต้องโดนข้อหาพร้อม น้อโกงประชาชนด้วย โดยสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย คือค่าสินค้า คืนจากบริษัท และการชดเชยค่าเสียหายจากการใช้สินค้าแล้วเกิดปัญหา และฟ้องร้องเอาเรื่องกับคนดังที่มีส่วนร่วมในการเสนอขายสินค้าได้ด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน (28 เม.ย 61)</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ มติชนออนไลน์ (28 เม.ย 61)</p>	<p>กินยาลดน้ำหนักเสียชีวิต</p> <p>- เสนอข่าว พ.ต.ต.ธีรพงษ์ นาขวา สว. (สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ้านพัก หมู่ 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว ตรวจสอบพบศพนายประภัทร ลำไย อายุ 48 ปี สภาพศพ ไม่พบบาดแผลใด ๆ ภรรยาให้การว่า ผู้ตายออกกำลังกายเป็นประจำ แต่ช่วงหลังน้ำหนักตัวมากถึง 102 กก. จึงซื้อยาลดความอ้วนมาทานประมาณ 2 เดือน น้ำหนักลดไปกว่า 20 กก. เมื่อวานหลังออกกำลังกายสามได้กลับมาพักผ่อน จนมาพบว่าเสียชีวิต ส่วนสาเหตุต้องรอแพทย์ชันสูตรต่อไป</p> <p>- นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีผู้เสียชีวิตจากการกินยาลดน้ำหนัก ที่ จ.ปทุมธานี ว่า ก่อนหน้านั้น ออย.ตรวจพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของไซบูทรามิน ที่ จ.ชลบุรี และได้ออกประกาศไปแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไอ ลีอิตไอ ซึ่งจากการสอบถามพี่สาวของผู้เสียชีวิต ทราบว่ามีการรับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่ไม่ชัดเจนว่าลือตเดียวกันหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ จะทราบผลในวันที่ 30 เม.ย.</p>
<p>เว็บไซต์กระปุก (29 เม.ย.61)</p> <p>ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์ แนวหน้า สยามรัฐ ไทยโพสต์ (30 เม.ย.61)</p>	<p>อาหารเสริม Lyn</p> <p>- เสนอข่าว หลังจากออย.ประกาศว่าอาหารเสริมยี่ห้อ Lyn ตรวจพบยาแผนปัจจุบันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เดือนประชาชนระงับการซื้อ พร้อมเตรียมพิจารณาดำเนินคดีอาหารเสริมยี่ห้อดังกล่าว</p> <p>ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กดอกจิก V.3 ได้ออกมาโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข วิวณแนะนำให้ลูกค้าซื้ออาหารเสริมยี่ห้อดังกล่าว รวมถึงโพสต์เชิญชวนให้มาเป็นตัวแทนจำหน่าย เป็นการใช้วิชาชีพของตัวเองสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อแลกกับเงิน มีส่วนทำให้การขายอาหารเสริมตัวนี้แพร่ระบาด เพราะคนซื้อไว้วางใจว่าปลอดภัย ขอให้ช่วยกันดันเรื่องไปถึงสภาวิชาชีพ พร้อมบอกว่า ถึงเวลาจำกัดเหลือขุด ชาวออกจากวงการ คนพวกนี้คือฆาตกรที่เอาอาชีพมาทำร้ายผู้บริโภค</p> <p>- เสนอข่าว พล.ต.อ. วีระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า อาหารเสริมยี่ห้อ "ลีน" ซึ่งออย.ตรวจพบสารต้องห้ามที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต 2 ชนิดคือ ไซบูทรามิน มีฤทธิ์กล่อมประสาทส่วนกลาง ทำให้รู้สึกไม่อยากอาหาร ส่งผลข้างเคียงกับผู้ที่ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในสินบล็อดเบริน เบรกบิวท์ กล่องสีขาว และบิซาโคดิล มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ใน "LYN" เอสเอส-ทีรี กล่องดำ เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่กำลังขยายผล หลังพบข้อมูลว่ามีผู้รับประทานทานผลิตภัณฑ์นี้แล้วเสียชีวิต 3 ราย รายแรกเสียชีวิตวันที่ 28 มี.ค. ในพื้นที่ สภ.เมืองกาญจนบุรี, รายที่ 2 เสียชีวิตวันที่ 6 เม.ย. ในพื้นที่สน.ปทุมวัน กทม. และรายสุดท้ายเสียชีวิตวันที่ 27 เม.ย. ในพื้นที่ สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตทุกคนมีอาการคล้ายผลข้างเคียงของสารต้องห้ามที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้หลังรับประทานไปได้ประมาณ 10-20 วัน ซึ่งต้องรอผลตรวจพิสูจน์ที่แน่ชัดต่อไป หากพบว่ามีต้นเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีอีก 1 รายที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเสียชีวิตจากการทานผลิตภัณฑ์ยี่ห้อลีนหรือไม่ ส่วนการดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนหน้านั้นตำรวจเข้าตรวจค้นโรงงานย่านปทุมธานี สามารถจับกุมพนักงานได้ 7 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมาดำเนินคดี</p> <p>ต่อมา พล.ต.อ.วีระชัย พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิสุทธิ จันทรสุวรรณ์ ผกก.สภ.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ ภก.รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สมุทรปราการ และกำลังตำรวจฝ่ายปกครอง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 46/124 โครงการเดอะคิวิค ซอยสนามกอล์ฟพวินมิลล์ หมู่ 17 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก ยี่ห้อลีน พบนายจิริยาสุ คงวัฒนากุล อายุ 47 ปี เป็นเจ้าของบ้าน และพบอาหารเสริมลดน้ำหนักยี่ห้อลีน 150 กล่องอยู่ในกระเป๋าเดินทาง ทั้งแบบที่ถือขกกล่องสีดำและแบบบล็อกแอนด์เบริน กล่องสีขาว สอบสวนเบื้องต้น ให้การว่าสั่งซื้อมาจากตัวแทนจำหน่าย รายอื่นมา 500 กล่อง ขายผ่านออนไลน์ให้ลูกค้าไปแล้ว 350 กล่อง โดยไม่รู้ว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไว้ ก่อนนำส่งออย.เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนอย่างละเอียด หากพบสารปนเปื้อน จะแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีกับนายจิริยาสุต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน (30 เม.ย.61)</p>	<p>-เสนอบทความว่า ถึงคิวตรวจสอบ "Lyn" ที่ทำให้เกิดกรณีการเสียชีวิต พบว่ามีส่วนผสมสารอันตราย และมีบุคลากรทางการแพทย์หลายสาขาโปรโมตขายผลิตภัณฑ์ อ้างว่ากินแล้วหอม ขยายแล้วรวย เป็นการใช้วิชาชีพทำร้ายผู้บริโภคแลกกับเงิน ทั้งที่รู้ว่า อาหารเสริมกินแล้วไม่มีทางลดความอ้วนได้ ขอให้ช่วยกันดันเรื่องไปให้ถึงสภาของทุกวิชาชีพ เพื่อกำจัดเหลือบชุดขาวพวกนี้ออกจากวงการ</p> <p>ด้าน แพทยสภาแนะประชาชนใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อสินค้า และกำลังตรวจสอบว่าบุคคลในภาพเป็นบุคลากรทางการแพทย์จริงหรือไม่ จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าบุคคลในภาพเป็นแพทย์ตามที่แอบอ้าง ทั้งนี้ หากประชาชนสงสัยว่าบุคคลในภาพหรือเป็นแพทย์จริงหรือไม่ ให้ค้นหาชื่อได้ในเว็บไซต์แพทยสภา</p>
<p>ข่าวสด (29เม.ย.61)</p>	<p>ครีมบำรุงผิว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระแสนิยมผิวขาวหน้าใส ทำให้มีผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิวจำหน่ายตามท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ประชาชนควรศึกษาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ว่ามีส่วนผสมที่เป็นอันตรายกับผิวหรือไม่ เช่น สารปรอท สารไฮโดรควิโนน สารสเตียรอยด์ เป็นต้น</p> <p>ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า สเตียรอยด์เป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ กฎหมายกำหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษ ใช้เพื่อบรรเทาอาการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันในโรคต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง หอบหืด ผื่นแพ้ ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น ไม่มีข้อบ่งชี้ในการนำมาใช้เพื่อความงาม ปรับผิวให้กระจ่างใส ซึ่งหากนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ อาจเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ เช่น สิวสเตียรอยด์ เพิ่มโอกาสการติดเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส เกิดภาวะรุนแรงที่ผิวหนัง นอกจากนี้ อาจทำให้ผิวบาง สีผิวไม่สม่ำเสมอ และเห็นเส้นเลือดชัดเจน ผิวแตกถลอก ดังนั้น ก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผิวขาว ต้องตรวจสอบให้ได้ว่าได้รับการจดทะเบียนกับ อย. ถูกต้องหรือไม่</p>
<p>สำนักข่าวไทย ช่อง 9 (30เม.ย.61)</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของไทยในภาพรวมปีนี้ยังไม่มีความน่ากังวลรุนแรง แต่พบว่ามีอัตราป่วยตายสูงขึ้นจากปกติ โดยเฉพาะภาคกลางและภาคใต้ ที่มีอัตราป่วยตายร้อยละ 0.25 และ 0.26 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าปกติ 2 เท่า ขอความร่วมมือประชาชนใช้มาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" ทั้งนี้ จากรายงานของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี 2561 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 6,565 ราย ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี และมีผู้เสียชีวิต 18 ราย</p>
<p>มติชน (28 เม.ย. 61)</p> <p>มติชน (29เม.ย.61)</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ (30เม.ย.61)</p>	<p>โรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยโรคมะเร็ง 44 ราย ที่ จ.สงขลา ว่า เป็นตัวเลขสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยพบใน 6 อำเภอในช่วงเวลาแตกต่างกัน จึงไม่ใช่การระบาดเป็นกลุ่มก้อน</p> <p>ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคมะเร็งลดลงจากเดิมมาก ปีนี้คาดการณ์ทั้งปี 6-7 พันราย รวมทั้งพบพื้นที่แพร่เชื้อลดลงเหลือเพียง 183 อำเภอใน 42 จังหวัด กลุ่มบ้านแพร่เชื้อลดลงเหลือเพียง 2,147 กลุ่มบ้าน โดยพื้นที่แพร่เชื้อส่วนใหญ่เป็นบริเวณชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ในปี 2561 มีพื้นที่ปลอดการแพร่เชื้อได้รับการรับรองเป็นจังหวัดปลอดโรคมะเร็ง ทั้งสิ้น 35 จังหวัด โดยเป็นจังหวัดที่หยุดการแพร่เชื้อมะเร็ง และสามารถกำจัดแหล่งแพร่เชื้อให้หมดไปจนไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เผยสถานการณ์โรคมะเร็งในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะ จ.ยะลา ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน พบจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง ในปี 2559 ข้อมูลวันที่ 29 ก.พ. 2559 พบผู้ป่วย 180 ราย เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สคร.ที่ 12 จ.สงขลา ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งเชิงรุก ด้วยการเจาะตรวจโลหิตค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ จึงไม่ถือว่าเป็นการระบาด เพราะพบผู้ป่วยกระจายอยู่ในบางพื้นที่ เช่น อ.กาบัง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล และบางส่วนของพื้นที่อาจมีปัญหาด้านความขัดแย้ง</p> <p>-กล่าวว่า แสดงความยินดีกับทบท. ที่เป็น 1 ใน 35 จังหวัดปลอดโรคมะเร็ง ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรในงานรณรงค์วันมะเร็งโลกจาก นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมี นพ.วงวัฒน์ ลีลักษณ์ รองผอ.สำนักอนามัย กทม. เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-น.สพ.จามร ศักดินันท์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(28 เม.ย. 61)</p> <p>แนวหน้า (28 เม.ย 61)</p> <p>มติชน (29เม.ย.61)</p>	<p>ม.ค. -26 เม.ย. มีตัวอย่างหัวสุนัขที่ตรวจพบการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 14 ตัวอย่าง แมว 1 ตัวอย่าง ม้า 1 ตัวอย่าง รวม 16 ตัวอย่าง โดยตรวจพบการติดเชื้อในพื้นที่ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด และ อ.เมือง มีผู้เสียชีวิตจากการได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าหลังจากแมวกัด 1 ราย ในพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ได้ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจรจัดในรัศมี 5 กิโลเมตร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมอบรมแกนนำโรคพิษสุนัขบ้า เครือข่าย จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างความรู้แก่แกนนำ และขยายผลสู่ประชาชนในการดูแล สุนัข/แมว อย่างถูกต้องมีความรับผิดชอบ</p> <p>-เสนอข่าว นายบุญมี สามณี ปศุสัตว์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังอาการม้า 2 ตัวภายในฟาร์ม หมู่ 6 บ้านห้วยแสงพันธ์ ต.หนองตาแต่ม ที่เสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากม้าในฟาร์มที่ถูกสุนัขจรจัดกัดเมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมาตายจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยจะเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องทุกสัปดาห์เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันครบ และต้องกันพื้นที่เลี้ยง ส่วนเจ้าของผู้เลี้ยงม้าที่สัมผัสกับม้าเป็นประจำต้องฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อในคนด้วย สำหรับการติดตามอาการของวัวเนื้อพันธุ์อินดูบราซิลในฟาร์มแห่งหนึ่ง ที่ ต.วังก้ง ซึ่งถูกสุนัขจรจัดที่สงสัยว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้ากัดตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ยังมีอาการปกติ หลังฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ต้องเฝ้าดูอาการให้ครบ 6 เดือน</p> <p>นายสาโรช จันทร์ลาด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปัญหาม้าและวัวถูกสุนัขจรจัดกัดที่ อ.ปราณบุรี เนื่องจากไม่มีการเลี้ยงในพื้นที่ควบคุม ล่าสุด ได้กำชับเจ้าของฟาร์มม้าและฟาร์มวัวทุกพื้นที่ หากพบสัตว์เลี้ยงมีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที</p>
<p>สำนักข่าวไทย (30เม.ย.61)</p>	<p>ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมฯ ในเดือนเม.ย. 2561 ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่ากว่า 10 รายแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงวันที่ 24-27 เม.ย.นี้ จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอีกครั้ง ขอแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า คือ กฎ 30/30 ดังนี้ หากอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วเกิดฟ้าแลบ ได้ยินเสียงฟ้าร้องตามมาในเวลาไม่เกิน 30 วินาที แสดงว่าฝนฟ้าคะนองอยู่ใกล้พอที่จะเกิดฟ้าผ่าได้ ให้หาที่หลบที่ปลอดภัยทันที โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรง และเมื่อพายุฝนฟ้าคะนองหยุดแล้ว ไม่มีเสียงฟ้าร้อง ควรรอในที่หลบอีกอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้พายุผ่านไปหรือสลายตัวไปก่อน</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (28 เม.ย 61)</p>	<p>ภาษีความหวาน</p> <p>-เสนอบทความ ค่ายเครื่องดื่มเริ่มออกสินค้าใหม่ที่มีการปรับสูตรให้มีความหวานลดลง หรือใช้สารให้ความหวานอย่างอื่นแทนน้ำตาล เพื่อที่จะไม่ต้องเสียภาษีความหวาน หลังจาก พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ. 2560 กำหนดให้เครื่องดื่มแทบทุกชนิด ต้องเสียภาษีตามปริมาณความหวาน โดยใช้การจัดเก็บแบบอัตราแก้วหน้า และขยับอัตราการจัดเก็บเพิ่มขึ้นทุก ๆ 2 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้เครื่องดื่มหลายรายการขอใช้สัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ" มากขึ้นโดย "อิชิตัน" เตรียมยื่นขอโลโก้ "ทางเลือกเพื่อสุขภาพ" ส่วนเครื่องดื่มตู้กดใน เซเว่นฯ เริ่มปรับน้ำตาลให้เหลือไม่เกิน 6 มก./100 มล.</p>
<p>คมชัดลึก (28 เม.ย. 61)</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ผู้เชี่ยวชาญโรกระบบหายใจ อดีตหัวหน้าภาควิชาโรกระบบหายใจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ราชบัณฑิตแห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่า ในฐานะที่เคยเป็นแพทย์ระบบการหายใจและปอด มีประสบการณ์กับพิษพาราควอตในผู้ป่วยจากการดื่มพาราควอต ได้เคยเขียนบทความทบทวนส่งไปลงพิมพ์ในวารสารธรรมศาสตร์เวชสาร และพุทธชินราชเวชสาร พร้อมกันนั้นก็ไปบรรยายเรื่องพาราควอตในการประชุมราชบัณฑิตสัญจร เมื่อเม.ย.ปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องหลายคนร่วมประชุมด้วย เช่น ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ศ.ดร.สมชาย วงศ์พิเศษ ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ซึ่งทุกคนไม่มีความเห็นขัดแย้งกับข้อมูลที่บรรยาย คือ การใช้พาราควอตทางกลีกรมไม่มีอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม</p>
<p>สยามรัฐ (30เม.ย.61)</p>	<p>โฆษณาสถานพยาบาลเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า บริการการแพทย์และความงามเป็น 10 อันดับบริการที่ได้รับความนิยมสูง สถานพยาบาลจึงแข่งกันโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งบางประเภทอาจใช้ข้อความเสียง ภาพไอ้อวดเกินจริง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างความเสียหายต่อประชาชนได้ ดังนั้น เพื่อคุ้มครองประชาชนจากภัยโฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลที่หลอกลวง ไอ้อวดเกินจริง จึงจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์โฆษณา แก่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เจ้าของกิจการสถานพยาบาลในกทม.และปริมณฑล หรือแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง ก่อนขยายผลไปสู่ภูมิภาค</p> <p>นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ผู้ใดโฆษณาสถานพยาบาลเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยพลการ มีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท จนกว่าจะระงับโฆษณา หากโฆษณาเท็จ โฉ้ววด จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำ-ปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะระงับโฆษณา</p>
<p>ข่าวสด (29เม.ย.61)</p>	<p>สบส.ยกระดับบริการ 4.0</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการการอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560 กำหนดให้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนมีความคล่องตัวและสะดวกในการขอรับบริการมากยิ่งขึ้น ส่วนการขออนุญาตประกอบกิจการในรายที่ต่ออายุใบอนุญาต ได้วางเป้าหมายให้สามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมประจำปีผ่านทางออนไลน์หรือผ่านธนาคารได้ โดยทั้งหมดนี้จะเร่งดำเนินการภายในปี 2561</p>
<p>สยามรัฐ (30เม.ย.61)</p>	<p>สมุนไพรรักษาท้องเสีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำประชาชนระมัดระวัง เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ล้างมือ ล้างภาชนะบรรจุอาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาด เมื่อมีอาการท้องเสีย ให้รับประทานยาเหลืองปิดสมุทร ซึ่งเป็นตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ และอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้บรรเทาอาการท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน และท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ หรือใช้ยาธาตุน้ำขาว หรือยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร หากท้องเสียไม่ติดเชื้อรุนแรงจะหายได้เอง ที่สำคัญ เมื่อสูญเสียน้ำและเกลือแร่มักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย ระหว่างท้องเสียให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย ไม่ควรงดอาหาร ไม่ทานรสจัด หากท้องเสียชนิดติดเชื้อ ให้รีบไปรพ.เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (30เม.ย.61)</p>	<p>ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นางเสาวณี กุลสมบุรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์พื้นบ้านไทย กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้คัดเลือก "ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ" ปี 2560 จำนวน 103 ตำรับ 8 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มยาโรคโลหิตระดูสตรี กลุ่มโรคเด็ก กลุ่มโรคลม กลุ่มไข้ กลุ่มยาบำรุง กลุ่มระบบทางเดินอาหาร กลุ่มกษัย และกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ นำสู่การใช้ประโยชน์ ตั้งเป้า 3 ปี ประกาศ 300 ตำรับ</p> <p>ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรม พท. ระบุมีนโยบายสนับสนุนสมุนไพรรักษาโรคมาตลอด ได้อนุรักษ์ตำรับตำราภูมิปัญญาทางการแพทย์และพัฒนาต่อยอดจนเป็นตำรับยา มีการให้ทุนวิจัย และขึ้นทะเบียนตำรายาทั้งหมดที่มีในประเทศไทยรวมทั้งสิ้นกว่า 2 หมื่นตำรับ ปัจจุบันวิจัยยามะเร็ง 3 ชนิด</p>
<p>เดลินิวส์ (30เม.ย.61)</p>	<p>โครงการลูกเกิดรอดฯ จ.สิงห์บุรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจฯ สธ. เขตสุขภาพที่ 4 เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคลอดอย่างปลอดภัย ได้จัดโครงการ "ลูกเกิดรอดแม่คลอดปลอดภัย ที่ รพ.ทั่วไป จ.สิงห์บุรี 2561" เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนมีโอกาสไปคลอดบุตรที่ รพ.ขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ รพ.สิงห์บุรี และ รพ.อินทร์บุรี โดยไม่ต้องรอส่งตัวจากรพ.ที่มีสิทธิและใช้เพียงสมุดฝากครรภ์เท่านั้น ส่วนเรื่องการฝากครรภ์ ดูแลครรภ์ก่อนคลอด ยังสามารถทำได้ที่รพ.ชุมชนเหมือนเดิม โครงการนี้จะเริ่มวันที่ 30 เม.ย. นำร่องที่ จ.สิงห์บุรีเป็นแห่งแรก หลังจากนั้น 3 เดือน 6 เดือน จะมีการประเมินผลอีกครั้ง</p>
<p>ไทยโพสต์ (30เม.ย.61)</p>	<p>ปรับปริมาณสารตะกั่วในอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.มลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงอย. ขอให้มีการปรับสารตะกั่วในอาหารให้มีปริมาณเท่าต่างประเทศ จาก 1 มก./กก. เป็น 0.3 มก./กก. เพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ</p>